

มติคณะกรรมการสภาวิชาการ

วาระพิเศษ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖

เรียนตามบันทึกข้อความที่ อว ๗๐๐๑.๑๑/๑๐๗๘ ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๖
เรื่อง ขออนุมัติผ่อนผันการปฏิบัติตามข้อบังคับสถาบันฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี
การให้เกียรตินิยามแก่นักศึกษาที่มีระยะเวลาการศึกษาเกินกว่าระยะเวลาตามแผนการศึกษา
คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ

ด้วย คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ ขออนุมัติผ่อนผันการปฏิบัติตามข้อบังคับ
สถาบันฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี การให้เกียรตินิยามแก่นักศึกษาที่มีระยะเวลาการศึกษาเกินกว่า
ระยะเวลาตามแผนการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี

เนื่องจาก สถานการณ์ COVID-19 แพร่ระบาดในปีการศึกษา ๒๕๖๔ และเป็นช่วงที่นักศึกษา
ต้องเรียนวิชาฝึกงานแบบ Online ทำให้ขาดทักษะด้านการปฏิบัติ แต่นักศึกษาต้องการเรียนฝึกงาน
แบบ Onsite ซึ่งจะทำให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์พร้อมทักษะจากการปฏิบัติงานจริง ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษา
ที่ลงทะเบียนรายวิชา 02226391 INTERNSHIP IN FILM การฝึกงานทางภาพยนตร์ ในภาคการศึกษาพิเศษ
ซึ่งไม่เป็นไปตามแผนการศึกษาของหลักสูตร สามารถสำเร็จการศึกษาตามแผนการศึกษาในปี ๒๕๖๕
จำนวน ๑ ราย ดังนี้

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาพยนตร์และดิจิทัล มีเดีย

- นายพิทักษ์ นลินรัตน์ รหัสนักศึกษา ๖๒๐๒๐๓๑๓

ข้อกฎหมาย

ข้อบังคับสถาบันฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๕

ข้อ ๓๖ เกียรตินิยามสำหรับผู้สำเร็จการศึกษา

๓๖.๑ นักศึกษาที่จะได้รับปริญญาเกียรตินิยามจะต้องอยู่ในเกณฑ์ดังต่อไปนี้

๓๖.๑.๑ มีระยะเวลาการศึกษาไม่เกินระยะเวลาตามแผนการศึกษาที่กำหนดไว้ใน

หลักสูตร ทั้งนี้ ไม่นับรวมภาคการศึกษาพิเศษของปีการศึกษาสุดท้ายตามแผนการศึกษา

ฯลฯ

ที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ได้พิจารณาขออนุมัติผ่อนผันการปฏิบัติตามข้อบังคับ
สถาบันฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรีการให้เกียรตินิยามแก่นักศึกษาที่มีระยะเวลาการศึกษาเกินกว่า
ระยะเวลาตามแผนการศึกษา โดยไม่มีคณะกรรมการฯ ท่านใดทักท้วง จึงมีความเห็นชอบร่วมกัน ในการอนุมัติ
ผ่อนผันการปฏิบัติตามข้อบังคับสถาบันฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรีการให้เกียรตินิยาม แก่นักศึกษาที่มี
ระยะเวลาการศึกษาเกินกว่าระยะเวลาตามแผนการศึกษาของคณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ

มติที่ประชุม ๑. อนุมัติการผ่อนผันการปฏิบัติตามข้อบังคับสถาบันฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี การให้เกียรติยศแก่นักศึกษาที่มีระยะเวลาการศึกษาเกินกว่าระยะเวลาตามแผนการศึกษา ของหลักสูตร ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาพยนตร์และดิจิทัล มีเดีย จำนวน ๑ ราย ได้แก่ นายพิงก์ษณ์ นลินรัตน์ รหัสนักศึกษา ๖๒๐๒๐๓๑๓

๒. แจ้งคณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ และประสานงานสำนักทะเบียนและ ประมวลผลเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

ที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖

(รองศาสตราจารย์ ดร.อนุวัฒน์ จางวนิชเลิศ)

กรรมการและเลขานุการ



มติสภาวิชาการ